

ĐẢNG BỘ TRƯỞNG CAO ĐẲNG Y TẾ THÁI BÌNH Lãnh đạo xây dựng nhà trường phát triển bền vững



Sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình tham gia trực tại các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn tỉnh. Ảnh tư liệu

Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình hiện có 82 đảng viên, sinh hoạt ở 6 chi bộ. Nhờ phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt của Đảng ủy, hoạt động của nhà trường trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực.

Một trong những mục tiêu của Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình để ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy những thành tích đã đạt được, khai thác tốt mọi nguồn lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, kiên trì sự nghiệp đổi mới giáo dục. Phân đấu xây dựng nhà trường phát triển bền vững, đến năm 2023 đưa bệnh viện quy mô 51 - 75 giường vào hoạt động. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Để đạt được mục tiêu trên, ngay sau Đại hội chúng tôi đã xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết, quy chế làm việc của cấp ủy, phân công nhiệm vụ cấp ủy viên phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. Đảng bộ luôn đoàn

kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các chi bộ trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên gương mẫu, trọng tâm là làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ. Đảng bộ nhà trường luôn coi trọng việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, chỉ đạo học tập ngoại khóa, tuần sinh hoạt công dân đầu khóa cho học sinh, sinh viên mới nhập học; đồng thời, luôn sát sao trong công tác tự phê bình và phê bình nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, vai trò, tinh thần tiên phong, gương mẫu của đảng viên và tổ chức đảng. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên kết hợp với giáo dục tinh thần tương thân tương ái để không có trường hợp nào mắc tệ nạn xã hội và tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Nhà trường đã xây dựng chương trình phát thanh thường xuyên phát các nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng, đưa nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên,

nếu gương người tốt việc tốt để mọi người làm theo. Bên cạnh việc duy trì sinh hoạt định kỳ hàng tháng, Đảng bộ nhà trường còn lựa chọn các nội dung mới, trọng điểm để tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề nhằm nâng cao kiến thức, năng lực và phẩm chất cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Với những kết quả trên, những năm qua, Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình đều được xếp loại trong sạch, vững mạnh; 100% chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó trên 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên gương mẫu là điều kiện căn cơ để nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn đào tạo nguồn nhân lực có trình độ. Đảng bộ nhà trường đã lãnh đạo tổ chức tốt việc giảng dạy và học tập, không ngừng nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô, loại hình đào tạo, duy trì các phong trào thi đua. Hướng ứng cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục", Đảng bộ nhà trường đã phát động thực hiện "Dạy thật,

học thật, thi thật". Nhiều giải pháp đã được triển khai như thành lập Phòng Thanh tra - Khảo thí và Kiểm định chất lượng, đổi mới việc ra đề thi, xây dựng ngân hàng đề thi lý thuyết, tổ chức ra đề thi bằng phần mềm chọn câu hỏi ngẫu nhiên đưa vào ngân hàng câu hỏi... Đổi mới công tác coi thi và chấm thi, tăng cường hình thức thi thực hành, làm sáng theo hướng đánh giá năng lực người học, bảo đảm tính khách quan, tính bao quát chương trình, tránh được hiện tượng học tủ, học lệch, gian lận trong khi thi và chấm thi. Hàng năm tổ chức hội thi học sinh, sinh viên giỏi, tạo sân chơi bổ ích cho học sinh, sinh viên. Bên cạnh việc đầu tư mua sắm, khai thác và sử dụng phần mềm quản lý đào tạo, phần mềm thi trắc nghiệm trên máy tính, xây dựng trang thông tin điện tử, nhà trường còn xây dựng hệ thống E Learning, thực hiện dạy học đảo chiều, từng bước thay đổi phương pháp dạy học cho từng ngành học. Lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới mô hình phòng thực hành mô phỏng phù hợp với điều kiện thực tế của trường, giúp học sinh, sinh viên được tiếp cận với môi trường, điều kiện học tập như trong bệnh viện, cơ sở thực hành. Với những giải pháp trên, kết quả xếp loại học tập, xếp loại thi nghiệp hàng năm của nhà trường vẫn được duy trì, năm sau cao hơn năm trước, tỷ lệ học sinh, sinh viên xếp loại trung bình giảm, không có học sinh, sinh viên xếp loại yếu. Trong 5 năm học vừa qua đã có 4.133 học sinh, sinh viên tốt nghiệp, trong đó 2.719 sinh viên cao đẳng, 1.414 học sinh hệ trung cấp.

Ngoài việc nâng cao chất lượng giáo dục, Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình còn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường hợp tác với các tổ chức, công ty nước ngoài giúp nhiều sinh viên đi du học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như nâng cao vị thế, uy tín của nhà trường.

THU THÚY

Không chủ quan với bệnh sốt xuất huyết, đề phòng dịch chông dịch

Theo thống kê của Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận hơn 50.470 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 18 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2020, số ca mắc giảm song số tử vong tăng 5 trường hợp. Hiện đang là thời điểm mùa dịch, số ca mắc có xu hướng gia tăng, nhất là ở Hà Nội và một số tỉnh khu vực miền Nam. Cùng với ngành Y tế, các địa phương, người dân trong tỉnh cần chủ động phòng, chống để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

Trước tình hình sốt xuất huyết bùng phát và diễn biến ngày càng nguy hiểm, phức tạp, mới đây, Cục Y tế dự phòng đã có văn bản gửi sở y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết, trong đó yêu cầu các địa phương tập trung giám sát chặt chẽ tình hình bệnh nhân trên địa bàn, nắm chắc các ổ dịch sốt xuất huyết hiện có và mới phát sinh, tổ chức phun hóa chất xử lý triệt để ngay khi phát hiện các ổ dịch, không để dịch bùng phát, lan rộng, kéo dài; tăng cường truyền thông phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, lồng ghép với truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 và các hoạt động khác. Bên cạnh đó, Cục Y tế dự phòng cũng yêu cầu củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống côn trùng tuyến tỉnh và tuyến huyện, tổ chức tốt việc giám sát côn trùng để phát hiện sớm các khu vực có nguy cơ, xử lý kịp thời; điều trị hiệu quả bệnh nhân mắc sốt xuất huyết, hạn chế tối đa bệnh nhân tử vong.

III/2021, ngành Y tế đã tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng, chuyên môn cho đội ngũ y tế thôn và cộng tác viên chương trình sốt xuất huyết tại các xã trọng điểm. Bác sĩ Hà Thị Phương Thảo, Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Để chủ động phòng, chống dịch sốt xuất huyết nhưng vẫn phải bảo đảm các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Theo nhận định, thời gian tới sẽ có nhiều công dân từ tỉnh ngoài về, trong đó có những người về từ khu vực đang có dịch bệnh sốt xuất huyết như Hà Nội, Hà Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Bình Dương... Do đó, các huyện, thành phố cần chỉ đạo các xã, phường, thị trấn chủ động vệ sinh môi trường, điều tra véc tơ nếu có công dân tỉnh ngoài về

trên địa bàn, lập kế hoạch xin hỗ trợ hóa chất xử lý (nếu cần thiết). Hiện nay, dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh vẫn đang được kiểm soát; các ca bệnh sốt xuất huyết cũng được điều trị kịp thời, chưa xuất hiện ca lây nhiễm mới. Tuy nhiên, nguy cơ xâm nhập và bùng phát dịch Covid-19 và dịch sốt xuất huyết luôn thường trực, nhất là khi nhiều tỉnh, thành phố nơi lỏng giãn cách xã hội, hoạt động lưu thông, vận tải hoạt động trở lại. Do đó, người dân khi phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ mắc sốt xuất huyết như sốt cao kèm theo đau cơ, đau khớp... cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và điều trị phù hợp, không tự ý điều trị tại nhà, tránh bệnh diễn biến nặng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

NHƯ HOÀNG



Người dân lập dụng cụ chứa nước không để bọ gây sinh sôi, phát triển.

PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

Những người hút thuốc lá dễ bị viêm phổi và mắc Covid-19

Thuốc lá giết chết hơn 8 triệu người trên toàn cầu mỗi năm, trong đó hơn 7 triệu người tử vong do hút thuốc lá chủ động và khoảng 1,2 triệu người tử vong dù không hút thuốc lá nhưng tiếp xúc với khói thuốc lá thụ động. Hút thuốc lá là yếu tố nguy cơ chính của nhiều bệnh lý đường hô hấp.

Người hút thuốc lá đối mặt với nguy cơ nào trong đại dịch Covid-19?

Covid-19 là một bệnh truyền nhiễm đang khiến cả thế giới điêu đứng, nó chủ yếu tấn công vào phổi.

Hút thuốc lá làm suy yếu chức năng phổi khiến cơ thể khó chống lại virus SARS-CoV-2 cũng như các bệnh lý khác. Thuốc lá cũng là một trong những yếu tố nguy cơ chính đối với các bệnh lý mạn tính như tim mạch, ung thư,

hô hấp, đái tháo đường, khiến những người mắc các bệnh này có nguy cơ mắc bệnh nặng hơn khi bị mắc Covid-19. Một nghiên cứu của các chuyên gia y tế công cộng đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố năm 2020 cho

thấy, những người hút thuốc lá có nhiều nguy cơ mắc Covid-19 nặng hơn so với những người không hút thuốc lá. Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ nhiễm virus, vi khuẩn đường hô hấp. Người hút thuốc lá có nguy cơ nhiễm virus cúm cao gấp năm lần và có nguy cơ bị viêm phổi cao gấp hai lần so với những người không hút thuốc lá.

Các bằng chứng hiện tại cho thấy SARS-CoV-2 xâm nhập vào tế bào, nhân lên, phát tán tại đường hô hấp. Virus xâm nhập vào các tế bào qua thụ thể ACE-2 có nhiều trong các mô phế nang tại phổi.

Hiện nay, nhiều nghiên cứu vẫn đang được tiến hành để tìm mối liên quan giữa việc sử dụng thuốc lá, sử dụng nicotine với Covid-19. Vì vậy, WHO kêu gọi các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học và các phương tiện truyền thông cần trọng việc đưa ra các tuyên bố chưa

được chứng minh rằng thuốc lá hoặc nicotine có thể làm giảm nguy cơ nhiễm Covid-19. Hiện tại không đủ thông tin để xác nhận bất kỳ mối liên quan nào giữa thuốc lá hoặc nicotine trong phòng ngừa hoặc điều trị Covid-19.

Nên bỏ thuốc lá ngay lúc này

Trong vòng 20 phút sau khi bỏ thuốc lá, nhịp tim và huyết áp giảm. Sau 12 giờ, nồng độ CO (carbon monoxide) trong máu giảm xuống mức bình thường. Trong vòng 2 - 12 tuần, tuần hoàn được cải thiện, chức năng phổi tăng. Sau 1 - 9 tháng, các triệu chứng như ho và khó thở giảm. Người hút thuốc lá rất nhạy với Covid-19. Việc bỏ thuốc lá không chỉ giúp cải thiện chức năng phổi mà còn giúp chịu ít thương tổn do Covid-19 gây ra với hệ hô hấp. Cai thuốc lá để bảo đảm sức khỏe, an toàn trong đại dịch Covid-19. Cai thuốc lá càng sớm càng tốt, cai thuốc lá ngay hôm nay là vấn đề rất quan trọng và cấp thiết, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vấn đề này lại càng cấp bách hơn bao giờ hết.

Đại dịch Covid-19 là một gánh nặng trên mọi mặt đời sống, sức khỏe, kinh tế - xã hội nhưng ngược lại hãy coi nó như một động lực để thúc đẩy vấn đề cai thuốc lá, bên cạnh các biện pháp y tế dự phòng, tiêm vắc-xin và nâng cao sức khỏe toàn dân.

HOÀNG THỊA (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)

HÚT THUỐC LÁ LÀM TĂNG NGUY CƠ MẮC, TỬ VONG DO COVID-19

Các chuyên gia y tế cảnh báo, hút thuốc lá dễ làm tăng nguy cơ mắc COVID-19, những người hút thuốc khi đã mắc COVID-19 có thể bị bệnh nặng và dễ tử vong

COVID-19 tấn công phổi trong khi hút thuốc lá làm phổi dễ bị tổn thương

Chạm tay lên miệng có thể truyền virus vào cơ thể. Hút thuốc lá có thể làm tăng nguy cơ mắc COVID-19

Thuốc lá trên màn ảnh...
...giết người ở ngoài đời.

Dùng chung ống hút thuốc lá, bình, vòi hút shisha có thể làm lây truyền virus giữa người với người

Thuốc lá hay thuốc lá điện tử không thể giúp bạn tránh mắc bệnh, phải dùng máy thở hoặc tử vong do COVID-19

http://infographics.vn/



Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Tân Đề nâng cao nhận thức cho người lao động về tác hại của thuốc lá qua hình ảnh cảnh báo tại nơi làm việc. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG